

Số: /BC-UBND

P. Phan Đình Phùng, ngày 19 tháng 11 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ chín HĐND phường Phan Đình Phùng khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Căn cứ Báo cáo số 63/BC-HĐND ngày 15/7/2024 của HĐND phường về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ chín, HĐND phường khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026.

UBND phường báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ chín, HĐND phường Phan Đình Phùng khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và kết quả giải quyết đơn thư năm 2024 như sau:

I. Về trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị, VSMT

1. Cử tri tổ dân phố 3: Đề nghị UBND phường cho nâng cấp mở rộng ngõ Đầm Xanh đoạn từ nhà hàng Hoàng Hiệp đến khu dân cư khoảng 200m.

Ngày 11/10/2024, UBND phường đã làm việc với tổ trưởng tổ dân phố 3 về nội dung cử tri đề nghị nâng cấp mở rộng ngõ Đầm Xanh. Tại buổi làm việc Tổ trưởng tổ 3 đã có ý kiến về nội dung này như sau: Ngày 30/06/2024 tổ dân phố đã tổ chức họp nhân dân gồm các hộ gia đình, cá nhân bám mặt đường phố Đầm Xanh để họp bàn về việc hiến đất, phá dỡ tài sản (nếu có) để mở rộng đường phố Đầm Xanh. Tuy nhiên, nhiều hộ dân chưa nhất trí hiến đất, tháo dỡ tài sản để thực hiện việc mở rộng đường.

UBND phường đề nghị tổ dân phố 3 tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ gia đình, cá nhân bám mặt đường phố Đầm Xanh về việc cải tạo mở rộng đường. Nếu nhân dân đồng thuận thực hiện dự án UBND phường sẽ lập dự án báo cáo UBND thành phố xin kinh phí thực hiện.

2. Cử tri tổ dân phố 6: Đề nghị UBND phường có quyết định cho phép một số hộ gia đình được giao đất xây mương thoát nước thải đảm bảo vệ sinh môi trường, tạo sự đoàn kết trong khu dân cư.

UBND phường đã kiểm tra, xác minh vị trí cử tri đề nghị được làm mương là đoạn mương nối với mương nước khu dân cư A1, A2 sau các thửa đất của ông Đức, bà Lý, ông Lê. Hiện trạng bà Lý đã xây dựng tường rào lấn chiếm mương nước. UBND phường đã xử phạt vi phạm hành chính về việc lấn chiếm mương nước của hộ bà Lý. UBND phường đang phối hợp với các cơ quan chức năng và tổ dân phố tuyên truyền, vận động, yêu cầu bà Nguyễn Thị Lý phá dỡ tường rào đã xây dựng vào phạm vi đất mương.

3. *Cử tri tổ dân phố 9: Đề nghị điều chỉnh diện tích đất cho các hộ dân sau khi đã hiến đất làm đường Nguyễn Đình Chiểu.*

Ngày 14/10/2024, UBND phường đã làm việc với tổ trưởng tổ dân phố, đề nghị tổ triển khai tới các hộ dân có nhu cầu điều chỉnh diện tích hiến đất photo công chứng GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất liên hệ với công chức địa chính xây dựng để được hướng dân đơn trừ đất làm đường và thực hiện các thủ tục tiếp theo theo quy định.

- Đoạn đường chân dốc ngõ 106 đến ngõ 116 đường Nguyễn Đình Chiểu, khi mưa to cống thoát nước không thoát kịp gây ngập lụt vào nhà dân rất nhanh, đề nghị các cấp cho khảo sát và có hướng khắc phục sớm.

Ngày 14/10/2024 UBND phường đã cử công chức chuyên môn phối hợp với tổ trưởng tổ dân phố 9 kiểm tra hiện trạng kết quả như sau: Đoạn mương từ ngõ 106 đến ngõ 116 đường Nguyễn Đình Chiểu và mương nước phố Ngô Thì Sĩ đã được UBND phường đầu tư, xây dựng cải tạo năm 2023 nên việc tiêu thoát nước vẫn đảm bảo. Tuy nhiên, tại vị trí giữa đất của ông Nguyễn Bùi Thìn và đất của ông Trần Văn Tân có mương nước chảy từ đường Nguyễn Đình Chiểu xuống mương nước phố Ngô Thì Sĩ do thiết kế trước đây lòng cống bé nên mưa to không kịp tiêu thoát nước. Về nội dung này UBND phường đề nghị tổ dân phố 9, tổ dân phố 11 huy động nhân dân nạo vét đoạn mương để đảm bảo việc tiêu thoát nước.

- Đầu ngõ 106, chỗ tiếp giáp đường Nguyễn Đình Chiểu có một đoạn đường đã xuống cấp, nứt vỡ. Đề nghị UBND phường kiểm tra có hướng giải quyết.

Ngày 14/10/2024 UBND phường đã phối hợp với tổ trưởng tổ dân 9 kiểm tra hiện trạng đầu ngõ 106 chỗ tiếp giáp đường Nguyễn Đình Chiểu, qua kiểm tra ngõ đã được đổ bê tông hiện trạng không có hiện tượng nứt vỡ, vẫn đảm bảo giao thông đi lại.

4. *Cử tri tổ dân phố 11:*

- *Đề nghị giải quyết dứt điểm việc lấn chiếm đất công của hộ gia đình ông Trịnh Đức Thiện và bà Đinh Thị Liên (UBND phường đã trả lời nhưng chưa thỏa đáng, mặt bằng chưa được giải phóng hoàn toàn).*

Thửa đất công ông Trịnh Đức Thiện và bà Đinh Thị Liên được tổ dân phố 23 (cũ) cho mượn đất. UBND phường đã nhiều lần làm việc và yêu cầu ông Trịnh Đức Thiện tháo dỡ tài trả lại mặt bằng đất công cho UBND phường quản lý. Ngày 31/5/2024, ông Thiện, bà Liên đã tháo dỡ mái đua di động, hàng rào sắt, hàng cây dây leo...trả lại mặt bằng cho UBND phường quản lý theo quy định. Tháng 8/2024, UBND phường đã lắp đặt các dụng cụ tập thể dục liên hoàn tại khu đất để phục vụ cho nhân dân khu vực tập thể dục thể thao.

- *Trục đường Lương Ngọc Quyến có 02 hố ga khu vực trước cửa nhà văn hóa tổ 11 không có nắp đậy, đề nghị UBND phường có ý kiến với cấp có thẩm quyền.*

Ngày 12/11/2024, UBND phường Phan Đình Phùng đã cử cán bộ chuyên môn phối hợp với tổ trưởng tổ dân phố số 11 kiểm tra theo ý kiến của cử tri. Tại

thời điểm kiểm tra: Đối diện số nhà 664, trước cửa nhà Văn hoá số 11, đường Lương Ngọc Quyến có 02 hồ ga không có nắp, hiện tại hồ ga đã bị đất đá lấp kín, ảnh hưởng tới dòng chảy cống thoát nước chung của thành phố.

Ngày 12/11/2024, UBND phường Phan Đình Phùng có Công văn số 451/CV-UBND đề nghị Ban quản lý Dịch vụ công ích đô thị thành phố Thái Nguyên tổ chức khảo sát, kiểm tra, lạo vét và thay nắp cống thoát nước trên theo quy định

5. Cử trị tổ dân phố 16: Đề nghị UBND phường kiểm tra, nhắc nhở hộ kinh doanh bán Bia Saigon sát với khu vui chơi của tổ về việc đỗ xe của khách lấn chiếm hết đường đi.

Ngày 12/11/2024, lãnh đạo UBND phường đã cử cán bộ chuyên môn phối hợp với tổ trưởng tổ dân phố 16 kiểm tra và nhắc nhở chủ cơ sở bán bia Saigon phải có nhân viên sắp xếp chỗ đỗ xe của khách sao cho gọn gàng, phù hợp.

6. Cử trị tổ dân phố 4, 20: Đề nghị công ty đô thị chấp hành việc thu gom phân loại rác thải đúng quy định, không đổ lẫn rác khi các gia đình đã chấp hành việc phân loại rác thải tại nguồn.

Ngày 06/11/2024 UBND phường đã có buổi làm việc với Công ty Môi trường đô thị (Đội thu gom rác số 6). Tại buổi làm việc UBND phường đề nghị Công ty Môi trường đô thị chấp hành việc thu gom phân loại rác thải đúng quy định, không đổ lẫn rác khi các gia đình đã chấp hành việc phân loại rác thải tại nguồn.

7. Cử trị tổ dân phố 18: Ngõ 68 đường phố Xương Rồng (dọc hàng rào trường THCS Nha Trang) thường xuyên bị ngập úng cục bộ khi mưa to. Đề nghị UBND phường trích kinh phí cho xây dựng một đoạn mương còn lại khoảng 20m.

Ngày 28/10/2024 UBND phường Phan Đình Phùng phối hợp với tổ dân phố 18 tiến hành kiểm tra thực địa tại vị trí ngõ 68 đường phố Xương Rồng.

Qua kiểm tra từ hàng rào trường THCS Nha Trang đến mương ngõ 72 còn khoảng 20m mương đất chưa được đầu tư xây dựng. Qua kiểm tra rà soát đoạn mương trên không có trong kế hoạch đầu tư công nên việc xây mương đề nghị tổ dân phố 18 và các hộ dân trong khu vực cùng thoát nước ra mương hợp bàn thống nhất đóng góp kinh phí để xây mương thoát nước theo quy định.

8. Cử trị tổ dân phố 20:

- Đề nghị UBND phường báo cáo cơ quan có thẩm quyền khắc phục 1 đoạn bờ hồ Hoàng Ngân bị sạt lở khoảng 15m (đã có ý kiến từ năm 2023 nhưng chưa được khắc phục để lâu sẽ ngày càng sạt nhiều) và ở khu vực Hồ có một số đoạn nắp đậy rãnh thoát nước bị sập, cát sỏi tràn vào gây ảnh hưởng dòng chảy.

- Các dự án còn dang dở cần sớm hoàn thiện bàn giao đưa vào sử dụng như đường quy hoạch nối ngõ 277 với ngõ 295 đường Phan Đình Phùng; đường quy hoạch ngách 4 ngõ 19 đường Hoàng Ngân.

Ngày 29/10/2024 UBND phường phối hợp với Ban quản lý dự án thành phố, tổ dân phố số 20 đã tiến hành kiểm tra thực địa kết quả như sau:

Đoạn kè đá bờ hồ Hoàng Ngân bị sạt có tổng chiều dài 15m và trong khu vực hồ Hoàng Ngân và ngõ 277 đường Phan Đình Phùng có 05 nắp đậy mương thoát nước bị sập, cát sỏi tràn vào gây ảnh hưởng dòng chảy thuộc dự án khu dân cư hồ xương Rồng đã được bàn giao cho Ban quản lý dịch vụ công ích đô thị thành phố quản lý.

Ngày 01/11/2024 UBND phường Phan Đình Phùng có văn bản số 449/UBND -ĐCXĐ gửi đến Ban quản lý dịch vụ công ích đô thị thành phố Thái Nguyên về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ chín, HĐND phường khoá X, nhiệm kỳ 2021- 2026. Đề nghị Ban quản lý dịch vụ công ích đô thị thành phố Thái Nguyên tổ chức khảo sát, kiểm tra, xử lý theo quy định.

- Đoạn vị trí vỉa hè sụt lún trên quy hoạch nối ngõ 277 với ngõ 295 đường Phan Đình Phùng; đường quy hoạch ngách 4 ngõ 19 đường Hoàng Ngân thuộc nhánh số 6 gói thầu phần khối lượng hoàn thiện Dự án KDC Hồ điều hoà Xương Rồng đơn vị Bản lý dự án sẽ có trách nhiệm sửa chữa trước khi bàn giao.

- Đề nghị UBND phường tăng cường công tác kiểm tra đột xuất về mỹ quan đô thị thu giữ biển quảng cáo vi phạm, tình trạng các biển quảng cáo lấn chiếm vỉa hè sau khi đoàn kiểm tra đi khỏi diễn ra thường xuyên.

Ngày 13/10/2024, UBND phường đã phối hợp với tổ trưởng dân phố số 20 kiểm tra, tạm giữ các biển quảng cáo của 1 số hộ dân lấn chiếm vỉa hè trên trục đường Phan Đình Phùng để xử lý theo quy định. Trong thời gian tới UBND phường sẽ bố trí lực lượng thường xuyên kiểm tra, duy trì trật tự mỹ quan đô thị trên các tuyến đường.

II. Về thực hiện dự án

1. Cử tri tổ dân phố 2: Đề nghị dự án khu dân cư số 5 hoàn thiện đoạn cống thoát nước nối với cống thoát nước của Thành phố.

Ngày 04/11/2024 UBND phường đã cử cán bộ chuyên môn phối hợp với Ban quản lý khu dân cư số 5 tổ dân phố 2 kiểm tra hiện trạng theo phản ánh của cử tri. Tại buổi làm việc đại diện ban quản lý dự án Khu dân cư số 5 có ý kiến:

Tại vị trí giáp đất của hộ ông Sử đến đầu đường quy hoạch (khu nhà bà Thìn) theo quy hoạch có mương nước được đầu nối thông ra trạm bơm sau siêu thị Tôn Mùi. Tuy nhiên, tại vị trí làm mương các hộ dân chưa nhất trí cho thống kê, kiểm điểm để thực hiện dự án nên chưa thực hiện làm mương theo quy hoạch, ban quản lý đã làm mương tạm (cống có đường kính 1m) từ trạm bơm sau siêu thị Tôn Mùi đến giáp đất của ông Sử thì do vướng đất nhà ông Sử nên chỉ để mương hở chưa đặt cống.

Sau khi kiểm tra hiện trạng, UBND phường đã đề nghị Ban quản lý dự án Khu dân cư số 5 phường Phan Đình Phùng khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện dự án theo quy hoạch.

2. Cử tri tổ dân phố 15: Đề nghị UBND phường có ý kiến với Ban quản lý dự án Hồ Xương Rồng thường xuyên kiểm tra vớt rác khu vực hồ.

Ngày 24/10/2024 UBND phường có văn bản số 416/UBND-ĐCXĐ gửi đến Ban quản lý Khu đô thị Hồ Xương Rồng về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ chín, HĐND phường khoá X, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Ngày 06/11/2024 UBND phường cùng Ban quản lý Khu đô thị Hồ Xương Rồng và Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thái Nguyên đã tiến hành kiểm tra, lên phương án vớt rác tại khu vực Hồ Xương Rồng.

3. Cử tri tổ dân phố 16: Đề nghị UBND phường kiến nghị với cơ quan chức năng và Ban Quản lý dự án Hồ Xương Rồng cho vớt rác tại tám chắn rác và nạo vét bùn đất khu vực cầu Xuân Thịnh khi trời mưa to nước không thoát kịp.

Ngày 24/10/2024 UBND phường có văn bản số 416/UBND-ĐCXĐ gửi đến Ban quản lý Khu đô thị Hồ Xương Rồng về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ chín, HĐND phường khoá X, nhiệm kỳ 2021- 2026. Trong đó có nội dung đề nghị Ban quản lý Khu đô thị Hồ Xương Rồng có phương án vớt rác và nạo vét bùn đất tại khu vực cầu Xuân Thịnh.

Ngày 06/11/2024 UBND phường cùng Ban quản lý Khu đô thị Hồ Xương Rồng và Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thái Nguyên đã tiến hành kiểm tra, lên phương án nạo vét và thay thế tám chắn rác tại khu vực cầu Xuân Thịnh.

II. Nhà văn hoá:

1. Cử tri tổ dân phố 18: Đề nghị UBND phường hướng dẫn tổ dân phố 18 hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận QSD nhà văn hóa (Năm 2019, sau khi sát nhập tổ dân phố 18 mua lại NVH của tổ 32 cũ, nay vướng mắc trong việc đổi đất với Chùa Hồng Long).

Vị trí nhà văn hoá tổ 18 hiện nay bao gồm 2 phần:

+ Phần đất nằm trong quy hoạch khu đô thị Hồ Xương Rồng (CC-05) có diện tích 146,3m², là đất xây dựng công trình công cộng.

+ Phần đất nằm ngoài quy hoạch khu đô thị Hồ Xương Rồng có diện tích 119,5m² bao gồm: Thửa đất 4, tờ bản đồ số 44 loại đất ở tại đô thị (ODT) và một phần đất đường giao thông.

Trong thời gian tới, UBND phường sẽ báo cáo UBND thành phố và các phòng ban chuyên môn để được thu hồi đất và cấp giấy chứng nhận QSD đất cho nhà văn hoá tổ 18 theo quy định.

III. An ninh trật tự

1. *Cử tri tổ dân phố 11*: Đề nghị công an phường tăng cường kiểm tra, giám sát các quán Game, dịch vụ điện tử hoạt động đêm (Quán trên đồi khu nhà Quỳnh Anh cũ) ảnh hưởng đến an ninh trật tự, đời sống sinh hoạt của khu dân cư.

Hộ kinh doanh Hoàng Văn Hà được phòng tài chính – kế hoạch UBND TP Thái Nguyên cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số 8316948934-001 cấp ngày 25/4/2024, ngành nghề kinh doanh “Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao”. Quá trình hoạt động của cơ sở công an phường Phan Đình Phùng TP Thái Nguyên đã mời anh Hoàng Văn Hà SN 1993 HKTT Tổ 8 phường Quang Trung là chủ hợp pháp đứng tên trên giấy tờ lên làm việc. Quá trình làm việc công an phường đã tuyên truyền những nội quy, quy định trong công tác kinh doanh dịch vụ Internet và Bi-a đối với anh Hoàng Văn Hà, công an phường cũng đã yêu cầu anh Hà cam kết thực hiện đúng các quy định trong công tác quản lý và kinh doanh dịch vụ tránh gây mất an ninh trật tự tại khu dân cư.

Qua công tác quản lý địa bàn, Công an phường xác định cơ sở internet, bi-a H2 vẫn có biểu hiện hoạt động vi phạm quá giờ, Công an phường đã chủ động báo cáo lãnh đạo Công an thành phố phối hợp các đội nghiệp vụ tiến hành kiểm tra xử lý, cụ thể: Vào hồi 00 giờ 10 phút ngày 31/10/2024 công an phường Phan Đình Phùng đã phối hợp với đội an ninh công an TP Thái Nguyên kiểm tra việc kinh doanh dịch vụ Internet và Bi-a của anh Hoàng Văn Hà, tại thời điểm kiểm tra dịch vụ Internet đã đóng cửa theo quy định, dịch vụ kinh doanh Bi-a vẫn có người đang sử dụng dịch vụ tại đây vậy công an phường phối hợp đội an ninh CATP lập biên bản vi phạm hành chính về lỗi: “Hoạt động ngoài khoảng thời gian cho phép từ 8h00 đến 24 giờ hàng ngày”. Yêu cầu anh Hoàng Văn Hà chấm dứt hành vi vi phạm. Đến ngày 04/11/2024 anh Hoàng Văn Hà đã đến công an Thành Phố theo lịch hẹn, anh Hà cam kết sẽ chấp hành đúng mọi quy định của pháp luật trong kinh doanh dịch vụ. Công an TP Thái Nguyên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính anh Hoàng Văn Hà về lỗi: “Tổ chức các hành vi vui chơi giải trí ngoài khoảng thời gian từ 8h00 sáng đến 24h00 cùng ngày” quy định tại điểm b, khoản 1, điều 13 (mức phạt bảy triệu năm trăm nghìn đồng).Anh Hoàng Văn Hà đã thực hiện và chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực An ninh trật tự, nộp phạt tại ngân hàng công thương Việt Nam và nộp biên lai cho CATP Thái Nguyên theo quy định.

2. *Cử tri tổ dân phố 20*: Đề nghị công an phường kiểm tra khu vực nhà ở xã hội Đại Nam, công trình này đang bị đình chỉ thi công nhưng bên trong vẫn có người hoạt động tổ không vào được và không nắm được tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Công trình nhà ở xã hội Đại Nam do vi phạm trong quá trình xây dựng nên ngày 23/11/2018 đã bị UBND thành phố Thái Nguyên xử phạt 40.000.000 về hành vi: tổ chức thi công xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng hoặc lập dự án đầu tư xây dựng không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng. Sau đó công trình đã dừng thi công từ đó đến nay. Hiện nay công trình không có hoạt động xây dựng, giám sát phục vụ xây dựng công trình vẫn chưa được chủ đầu tư tháo dỡ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và thiệt hại tài sản đến các cơ quan nhà nước và các

hộ dân sinh sống trên địa bàn, tuy nhiên do hiện nay chưa liên hệ được chủ đầu tư nên hệ thống dân giáo vẫn chưa được tháo dỡ.

Đối với công trình hiện nay do chưa được bàn giao, vẫn còn nhiều hạng mục, có tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, để bảo vệ tài sản của công trình thì đơn vị thi công có cử 01 người là ông Đỗ Văn Kỳ - SN 1987 – HKTT: Na Mao – Đại Từ - Thái Nguyên (là em của ông Đỗ Văn Cường) hàng ngày qua lại trông coi công trình xây dựng để bảo vệ tài sản của công trình cũng như không để các đối tượng xấu vào công trình làm ảnh hưởng đến ANTT. Công an phường đã thường xuyên kiểm tra tuy nhiên quá trình kiểm tra chỉ duy nhất có ông Kỳ ở lại ngoài ra chưa phát hiện có ai khác.

IV. Ý kiến khác

1. Cử tri tổ dân phố 2: Để thuận tiện cho các cháu tổ 2 đi học được gần, Đề nghị phân tuyến trường học để nhân dân tổ 2 được đăng ký cho con học tại trường mầm non Phan Đình Phùng và tiểu học Nguyễn Huệ.

UBND phường tiếp thu ý kiến.

- Trước cửa nhà văn hóa tổ 1+2 có hộ dân chôn cột điện không đúng quy định, đề nghị UBND phường kiến nghị cho tháo dỡ cột điện.

Ngày 04/11/2024 UBND phường đã cử công chức chuyên môn phối hợp với điện lực thành phố, tổ trưởng tổ dân phố 1,2 kiểm tra hiện trạng kết quả như sau: Tại vị trí trước nhà văn hoá tổ dân phố 1+2 có một cột điện được chôn nhưng chưa được đấu nối điện. Tại buổi làm việc các bên có ý kiến như sau:

Ý kiến của đại diện tổ dân phố 1: Nhân dân tổ dân phố 1 thấy vị trí hai cột điện ngay ngã 3 không đảm bảo an toàn giao thông nên đã đề nghị với tổ được di chuyển cột điện vào vị trí hiện tại từ năm 2023, đã đề nghị điện lực vào đấu nối tuy nhiên một số hộ dân thuộc tổ dân phố 2 chưa nhất trí nên cột chưa được đấu nối điện.

Ý kiến của đại diện tổ dân phố 2: Đề nghị UBND phường và đơn vị điện lực khảo sát thực địa vị trí các cột điện (cột mới, cột cũ) để phù hợp với giao thông và nhà văn hoá, Tuy nhiên, phải có sự đồng thuận của nhân dân 2 tổ.

Ý kiến của điện lực thành phố: Xét vị trí cột mới có hai hướng đi: hướng đi sau nhà văn hoá thì sẽ phù hợp hơn vị trí cột cũ do dây không cắt vào nhà văn hoá. Tuy nhiên hướng đi vào các hộ dân phố tổ dân phố 2 nếu lấy vị trí cột mới thì phải chôn thêm 1 cột để tránh dây đi qua đất của dân.

Sau khi kiểm tra hiện trạng, đoàn đề nghị tổ dân phố 1 và tổ dân phố 2 họp thống nhất để vị trí cột điện. Nếu nhất trí vị trí cột điện mới thì liên hệ với đơn vị điện lực sẽ hỗ trợ để đấu nối điện thay thế cột cũ. Nếu không nhất trí thì tổ dân phố 1 yêu cầu hộ dân chôn cột điện mới di chuyển cột điện khỏi vị trí đã chôn.

3. Cử tri tổ dân phố 3: Đề nghị UBND phường kiến nghị với điện lực kiểm tra cột điện trước cửa số nhà 22 đường Đầm Xanh không đảm bảo an toàn.

UBND phường đã kiểm tra, xác minh nội dung ý kiến của cử tri. Ngày 14/11/2024, UBND phường Phan Đình Phùng có Công văn số 461/UBND-TTĐT đề nghị Điện lực thành phố Thái Nguyên tổ chức kiểm tra, giải quyết phản ánh trên theo quy định.

4. Cử tri tổ dân phố 9:

- Chuyển đường dây điện sang cột điện mới tại các tuyến đường đã được mở rộng, bỏ cột cũ nằm trên đường gây mất an toàn cho nhân dân khi tham gia giao thông.

UBND phường đã kiểm tra, xác minh nội dung ý kiến của cử tri. Ngày 14/11/2024, UBND phường Phan Đình Phùng có Công văn số 461/UBND-TTĐT đề nghị Điện lực thành phố Thái Nguyên tổ chức kiểm tra, giải quyết phản ánh trên theo quy định.

- Cột tín hiệu đèn giao thông đầu đường Nguyễn Đình Chiểu đề nghị chuyển lên vỉa hè, không để dưới lòng đường gây cản trở giao thông khu vực ngã tư.

UBND phường đã kiểm tra, xác minh nội dung ý kiến của cử tri. Ngày 14/11/2024, UBND phường Phan Đình Phùng có Công văn số 462/UBND-TTĐT đề nghị Phòng Quản lý đô thị thành phố kiểm tra, giải quyết phản ánh trên theo quy định.

5. Cử tri tổ dân phố 11: Đề nghị có chính sách phụ cấp với cán bộ cơ sở làm công tác Khuyến học và Chữ thập đỏ.

UBND phường đã báo cáo UBND thành phố về chế độ chính sách với cán bộ cơ sở làm công tác Khuyến học và Chữ thập đỏ.

Trên đây là báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ chín, HĐND phường Phan Đình Phùng khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 của UBND phường Phan Đình Phùng./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy, HĐND;
- Lãnh đạo UBND;
- Lưu: VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trần Đình Thìn